

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động ngân hàng tháng 5 năm 2023

#### I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẩn trương triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

**1. Điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng:**

Tháng 5/2023, kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, rủi ro bất ổn thị trường tài chính tăng cao. Sản xuất toàn cầu vẫn yếu<sup>1</sup>, rủi ro khủng hoảng ngân hàng tiềm ẩn<sup>2</sup>. Nhiều quốc gia tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát<sup>3</sup>; tuy nhiên, chu kỳ tăng lãi suất được dự đoán gần kết thúc do lạm phát bắt đầu giảm và kinh tế khó khăn. Trong nước, kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng nhiều chỉ số kinh tế tăng thấp hơn cùng kỳ, phản ánh tác động tiêu cực từ cầu nước ngoài và những khó khăn nội tại. Lạm phát chung và lạm phát cơ bản đều tăng chậm lại do áp lực từ bên cầu giảm<sup>4</sup>.

Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng và các chính sách khác. Cụ thể:

- Điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, hỗ trợ tăng cung tiền, giảm mặt bằng lãi suất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu điều hành CSTT và theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, tình hình vốn khả dụng của các TCTD. Theo

<sup>1</sup> PMI tổng hợp T4/2023: Mỹ: 53,5 (T3: 52,3); Châu Âu: 54,4 (T3: 53,7)- đều cao nhất từ tháng 5/2022; Nhật Bản: 52,5 (T2: 51,1)- tháng thứ 4 liên tiếp tăng; Trung Quốc (T3/2023): 54,5 (T2: 54,2)-cao nhất kể từ tháng 6/2022.

PMI sản xuất: Mỹ (T3): 49,2; châu Âu (T4): 45,5; Anh (T4): 46,6.

Quý I/2023, GDP Trung Quốc đạt 4,5% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 4%).

<sup>2</sup> Ngày 25/4, giá cổ phiếu ngân hàng First Republic (Mỹ) giảm 40% sau khi báo cáo lợi nhuận quý I được công bố. Ngày 01/5/2023, ngân hàng này đã được JPMorgan Chase mua lại.

<sup>3</sup> Tháng 4/2023 có 7 NHTW tăng lãi suất.

<sup>4</sup> Lạm phát CPI tháng 4/2023 giảm 0,34% so với tháng trước; lạm phát cơ bản tháng 4/2023 tăng 0,13% so với tháng trước.

đó, NHNN tiếp tục duy trì các phiên chào mua giấy tờ có giá hàng ngày với kỳ hạn phù hợp, khối lượng chào mua 10.000 tỷ đồng/kỳ hạn/phiên, lãi suất chào mua ở mức 5,0%/năm.

- *Giữ ổn định lãi suất điều hành sau 02 lần giảm* và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phân đầu giảm lãi suất cho vay theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và của Chính phủ như khuyến khích TCTD tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; làm việc với các NHTM đề nghị giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh.

Với các biện pháp điều hành và chỉ đạo của NHNN, đến nay, về cơ bản mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiền gửi bình quân của các NHTM ở mức khoảng 6,19%/năm (giảm 0,29% so với cuối năm 2022); lãi suất cho vay bình quân VND ở mức khoảng 9,22%/năm (giảm 0,7%/năm so với cuối năm 2022)<sup>5</sup>.

- *Điều hành tỷ giá*: NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, thực hiện can thiệp thị trường linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Từ giữa tháng 4 đến nay, tỷ giá giao dịch trên thị trường chủ yếu giao dịch trong khoảng 23.450 -23.474 VND/USD. VND duy trì tương đối ổn định so với một số đồng tiền trên thế giới, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. NHNN tiếp tục mua được ngoại tệ từ các TCTD, bổ sung Dự trữ ngoại hối Nhà nước.

- *Điều hành tín dụng*:

+ Tiếp tục chỉ đạo TCTD hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng để tăng cường cho vay không có bảo đảm bằng tài sản...; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

+ Ngày 11/5/2023, NHNN phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Giải pháp tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam Bộ”. Hội nghị đã trao đổi, trực tiếp đối thoại, giải đáp các ý kiến về thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ, các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp, địa phương phải đối mặt trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch, nhất là các vấn đề về lãi suất, quan hệ tín dụng với các TCTD cũng như nêu các giải pháp cụ thể tháo gỡ những vướng mắc được nêu.

+ Ngày 12/5/2023, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn và đại diện các Bộ,

<sup>5</sup> Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân gia quyền phát sinh mới trong kỳ báo cáo của 44 NHTM.

ngành liên quan đã làm việc tại tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long. Đoàn đã lắng nghe và trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đại diện các sở, ngành, hiệp hội, hợp tác xã... về vốn đầu tư, chính sách tín dụng, tín dụng thu mua tạm trữ lúa gạo và đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp chế biến, lãi suất, quy hoạch đất đai, vấn đề định giá tài sản đảm bảo, các chính sách liên quan thuế, phí, lệ phí và tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu... Đồng thời, Đoàn công tác sẽ có báo cáo tổng kết chi tiết các vấn đề đã được nêu để báo cáo Chính phủ cùng các cấp, các ngành và địa phương tập trung tiếp tục có giải pháp để xử lý triệt để tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

*- Diễn biến các ngân hàng tại Mỹ và giải pháp ứng phó của Việt Nam:*

Đối với thị trường trong nước, sự kiện đóng cửa một số ngân hàng tại Mỹ tác động không lớn tới hoạt động của các TCTD, thị trường tài chính hoạt động bình thường, thông suốt. Các ngân hàng Việt Nam không có quan hệ kinh doanh với các ngân hàng này nên không phát sinh rủi ro dẫn truyền từ những sự đổ vỡ này. Thời gian tới, dự kiến Fed có thể chậm lại đà tăng lãi suất, từ đó giảm áp lực lên điều hành lãi suất, tỷ giá của NHNN. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường, đòi hỏi phải theo dõi sát để hạn chế các tác động nếu xuất hiện những diễn biến vượt ngoài khả năng kiểm soát của Mỹ.

Vụ việc SVB tại Mỹ cho thấy quản trị rủi ro thanh khoản là vô cùng quan trọng, do đó quan điểm của NHNN tăng cường quản lý các tỷ lệ an toàn thanh khoản (hệ số sử dụng vốn - LDR, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn), sự thận trọng trong việc sử dụng chính sách tín dụng để tháo gỡ khó khăn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản (không dùng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn) thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn. Bên cạnh đó, việc đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền (cả tiền gửi của cá nhân và tổ chức) là rất quan trọng để tránh rủi ro lan truyền trong hệ thống ngân hàng.

Khả năng suy thoái kinh tế Mỹ tăng cao sau vụ việc một số ngân hàng sụp đổ do các ngân hàng của Mỹ thận trọng hơn trong cho vay để tập trung quản trị rủi ro. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế của Việt Nam do Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ chốt.

## **2. Đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt:**

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai tích cực Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Ngày 18/5/2023, NHNN đã tổ chức sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng – động lực thúc đẩy chuyển đổi số”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp sự kiện này được tổ chức, trong khuôn khổ các chương trình về Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng 11/5 hằng năm.

- Về triển khai Đề án 06: Ngành ngân hàng đã và đang tích cực xây dựng phương án, triển khai kết nối, khai thác thông tin dân cư tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử (VN eID) phục vụ dịch vụ công, nghiệp vụ thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong ngành ngân hàng. Đồng thời, NHNN đang tích cực triển khai Kế hoạch phối hợp công tác triển khai Đề án 06 giữa NHNN và Bộ Công an đã được ký kết vào ngày 24/4/2023.

- Về triển khai Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money):

Đến cuối tháng 3/2023, dịch vụ Mobile - Money đã đạt được một số kết quả cụ thể như tổng số tài khoản được đăng ký và sử dụng đạt hơn 3,71 triệu tài khoản, trong đó số lượng khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đạt hơn 2,57 triệu khách hàng (chiếm gần 70%); gần 8,88 nghìn điểm kinh doanh được thiết lập; với 15,3 nghìn đơn vị chấp nhận thanh toán; tổng số lượng giao dịch hơn 24,37 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 1.577 tỷ đồng.

- Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống ATM nhìn chung hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân<sup>6</sup>.

### **3. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu:**

- Công tác thanh tra, giám sát các TCTD tiếp tục được NHNN chú trọng và tăng cường nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của TCTD, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. NHNN đã có các văn bản: (i) chỉ đạo các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng; tuân thủ quy định về cổ đông, cổ phần; tăng cường rà soát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động phát hành thư tín dụng (L/C)...; rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của TCTD; (ii) yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ; tiếp tục tăng cường quản lý QTDND.

- Công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD:

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 689: Trong kỳ, NHNN đã có văn bản hướng dẫn 26 NHTMCP và 19 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính xây dựng Phương án cơ cấu lại. Đồng thời, NHNN đã có tờ

<sup>6</sup> Tính đến cuối tháng 3/2023, tổng giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 8,55% về giá trị; qua Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 18,55% về giá trị; giao dịch qua POS tăng 32,09% về giá trị; giao dịch TTKDTM tăng 53,51% về số lượng; qua kênh Internet tăng 88,11% về số lượng và 7,43% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 65,55% về số lượng và 13,31% về giá trị; qua phương thức QR code tăng 160,71% về số lượng và 43,84% về giá trị.

trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu năm 2022.

+ Các NHTMNN tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD cũng như tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém. Các NHTMCP về cơ bản tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động.

Trong đó: (i) Liên quan đến bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã có tờ trình Quốc hội. Ngày 13/5/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và thống nhất đưa việc quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank thành một nội dung trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (ii) Ngày 04/5/2023, NHNN đã có báo cáo gửi Chính phủ về tiến độ tái cơ cấu các ngân hàng mua bắt buộc và DAB.

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các giải pháp nhằm tăng cường củng cố hệ thống QTDND. Trong kỳ, NHNN đã: (i) làm việc về tình hình hoạt động của QTDND tại 8 tỉnh, thành phố, yêu cầu các đơn vị tiếp tục xác định công tác quản lý, chấn chỉnh, củng cố an toàn hoạt động của QTDND là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng cần tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là những tỉnh, thành phố có số lượng QTDND lớn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao; (ii) chỉ đạo một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về thí điểm sử dụng Bộ công cụ kiểm toán nội bộ của Dự án STEP để kiểm tra QTDND.

- Về xử lý nợ xấu:

+ Về xử lý nợ xấu nội bảng: Đến cuối tháng 3/2023, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tiếp tục được kiểm soát dưới 3% (đến cuối tháng 3/2023 là 2,82%). Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

+ Về kết quả xử lý nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42: Lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2023, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được khoảng 415,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42<sup>7</sup>.

## II- DIỄN BIẾN TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG

**1. Thị trường tiền tệ, tín dụng:** Đến ngày 15/5/2023, huy động vốn tăng 2,04% (huy động VND tăng 3,57%, huy động ngoại tệ giảm 14,43%), tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,69% (tín dụng VND tăng 2,39%, tín dụng ngoại tệ tăng 9,35%) so với cuối năm 2022.

### 2. Diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối:

- Sáng ngày 19/5/2023, tỷ giá trung tâm ở mức 23.680 VND/USD, tăng 0,25% so với cuối năm 2022; tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân

<sup>7</sup> Không bao gồm nợ xấu xử lý bằng sử dụng dự phòng rủi ro.

hàng khoảng 23.435 VND/USD, giảm 0,59% so với cuối năm 2022; tỷ giá niêm yết mua/bán của NHTMCP Ngoại thương ở mức 23.280/23.620 VND/USD, giảm 0,56%/0,46% cuối năm 2022.

- Sáng ngày 19/5/2023, giá vàng miếng SJC bình quân được giao dịch ở mức 66,48/67,04 triệu đồng/lượng, trung bình giữa giá mua vào và bán ra tăng 220 nghìn đồng/lượng (tương đương 0,33%) so với đầu tháng. Hiện, giá mua vào vàng miếng SJC bình quân trong nước cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi (chưa tính phí) ở mức 10,6 triệu đồng/lượng.

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**